

# ซอฟต์แวร์พาร์คจับมือผู้จัดงาน CommunicAsia

## 2017 ประเทศสิงคโปร์ นำ Startup ไอทีไทยโชว์

### ศักยภาพในเวทีระดับโลกที่สิงคโปร์ หวังขยายธุรกิจ ไปยังภูมิภาคและระดับโลก



กรุงเทพฯ – เมษายน 2560 – เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จะนำตัวแทนนักพัฒนาแอปพลิเคชัน ไอทีและซอฟต์แวร์ของประเทศไทยเข้าร่วมงาน CommunicAsia 2017 ซึ่งเป็นงานอุตสาหกรรมด้านไอทีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย จัดที่ประเทศสิงคโปร์ในวันที่ 23-25 พ.ค. นี้ โดยพาวลิเลียนของประเทศไทยจะนำเสนอของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ 12 บริษัท ที่นำเสนอโซลูชันสำหรับองค์กร ด้านการศึกษา สื่อ โลจิสติกส์และเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร จะมี 16 องค์กรจากประเทศไทยร่วมแสดงงานในงาน CommunicAsia2017

“จากนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลไทย ที่มุ่งหมายให้ประเทศไทยก้าวพ้นจากประเทศรายได้ปานกลางสู่ประเทศที่มีรายได้ที่สูง การพัฒนาไปสู่ digital Thailand ในด้านต่างๆ จึงมีความสำคัญ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ คือ ผู้ที่เป็นพลังสำคัญที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเทศไทยเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ในบทบาทของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการสนับสนุนและส่งเสริมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของไทย ผลักดันและเปิดโอกาสให้นักธุรกิจกลุ่มสตาร์ทอัพหรือผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์หน้าใหม่ได้แสดงผลงานธุรกิจของตนในต่างประเทศระดับสากล เพื่อทำให้เกิดการตกลงซื้อขายและจับคู่ธุรกิจในด้านต่างๆ อันจะนำไปสู่การเติบโต การเรียนรู้ และการสร้างรายได้ และก่อให้เกิดการขยายอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในระดับสากล” นายเฉลิมพล ตูจินดา ผู้อำนวยการ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย กล่าว

ในงาน CommunicAsia2017 องค์กรด้านการสื่อสารชั้นนำของประเทศไทย ได้แก่ บริษัทไทยคม และบริษัททรูเวฟ จะขึ้นนำเสนอบนเวทีในช่วง CommunicAsia Summit นอกจากนี้ จะมีผู้บรรยายจากประเทศไทย ได้แก่ นายไพบุลย์ พูลสวัสดิ์วัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม และ ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง IMC Institute ประเทศไทย โดย ดร.ธนชาติ จะนำเสนอแนวโน้มด้านความปลอดภัยด้านไอทีในประเทศไทย ในหัวข้อ: “มุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 – เทคโนโลยีเกิดใหม่ คลาวด์ อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ และ บิ๊ก ดาต้า

จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในประเทศไทยอย่างไร” เพราะเหตุไรจึงมีความจำเป็นในการกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวกับไอทีในด้านต่างๆ เช่น ด้านเทคโนโลยี ทรัพยากรมนุษย์และประเทศไทยจะต้องปรับตัวและพัฒนาอย่างไรในบริบทเช่นนี้

“ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เข้าร่วมงานอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี ด้วยเหตุที่อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีในประเทศไทยมีการขยายตัวข้ามพรมแดนประเทศ CommunicAsia จึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมสำหรับผู้พัฒนาเทคโนโลยีไทยให้ก้าวสู่ภูมิภาคเอเชียใต้ นำไปสู่การเติบโต การยอมรับ และการนำเทคโนโลยีของไทยไปใช้” นายวิคเตอร์ ห่วง ผู้อำนวยการโครงการด้านการสื่อสาร UBM Singapore Exhibition Services กล่าว

ในงาน CommunicAsia และ BroadcastAsia 2017 จะมีผู้เข้าร่วมแสดงงาน 1700 ราย จาก 58 ประเทศ และ 38 พาวิลเลียนนานาชาติ นำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุดของบริษัท และรัฐบาลที่ต้องการก้าวทันยุคดิจิทัล เนื้อที่แสดงงานครอบคลุมเต็ม 65,000 ตารางเมตร ของ Marina Bay Sands และ Suntec Singapore คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงาน 48,000 ราย

ภาพข่าว (จากซ้ายไปขวา)

1. นายบงการ พยัฒวิเชียร – โปรทอย
2. นางสาววิสิณี ตันพิชัย – ครีเอทีฟ มี
3. นายเฉลิมพล ตูจินดา ผู้อำนวยการ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. มร. วิคเตอร์ ห่วง ผู้อำนวยการโครงการ ด้านการสื่อสาร ตัวแทนผู้จัดงาน Singapore Exhibition Service
5. นายจอมทรัพย์ สิทธิพิทยา – อิคซี
6. นายบรรจง ปัญญาศรีวิจิตร – เฟี้ยว แอลอีดี